

ด่วนมาก

ที่ กต ๑๓๐๔/๑๓๖๐



พท. ๘
กท. ๑๒๒.๙
๓๐ ก.ค. ๖๕
10.๙๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๘๙๘๔
รับที่(อีเมล) -
วันที่ 30 ส.ค. 2565 ๙.15 น.

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

จัดเข้าวาระ 30 ส.ค. 2565 170 สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ทำที่ไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ ๑ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

ขอความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม
เรื่องที่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๓๑๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอรับความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อทำที่ไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย - มองโกเลีย (Joint Trade Committee: JTC) ครั้งที่ ๑ และการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนดังนี้

๑. ไม่ขัดข้องต่อทำที่ไทยที่เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลียทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ หากกระทรวงพาณิชย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทยภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว

๒. ทำที่ไทยที่เสนอดังกล่าวมีความสอดคล้องและจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามแผนความร่วมมือระยะ ๕ ปี ไทย - มองโกเลีย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรผลักดันประเด็นต่าง ๆ ในการประชุม JTC ไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ ๑ ดังนี้

๒.๑ ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการค้าของแผนความร่วมมือฯ การเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น ๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี ๒๕๗๐ และการสนับสนุนเป้าหมายด้านการลงทุน ซึ่งกำหนดให้แสวงหาความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มมูลค่าการลงทุนสะสมรวมระหว่างกันเป็น ๑,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๗๐

๒.๒ ด้านการจัดทำความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และการทบทวนอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเก็บจากเงินได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการลงทุนของแผนความร่วมมือฯ ซึ่งกำหนดให้เจรจาและจัดทำความตกลงดังกล่าวให้สำเร็จในโอกาสแรก โดย (๑) กระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่งร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฯ ให้ฝ่ายมองโกเลียพิจารณาแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงไม่ขัดข้อง หากกระทรวงพาณิชย์จะหยิบยกเรื่องนี้ในการประชุม JTC ไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ ๑ เพื่อติดตามผลการพิจารณาจากฝ่ายมองโกเลีย และ (๒) กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอกับฝ่ายมองโกเลียเมื่อปี ๒๕๖๓ ให้มีการเจรจาทบทวนและปรับปรุงอนุสัญญาฯ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล ดังนั้น หากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการเจ้าของเรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย กระทบการต่างประเทศก็ไม่ขัดข้อง และเห็นควรผลักดันในการประชุม JTC ไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ ๑

๒.๓ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของแผนความร่วมมือฯ ซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสองทางและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน รวมถึงกำจัดอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านเทคนิค

๒.๔ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการเกษตรของแผนความร่วมมือฯ ในการส่งเสริมการค้าด้านการเกษตร และกระชับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการในด้านการเกษตร

๒.๕ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความร่วมมือทางวิชาการของแผนความร่วมมือฯ ซึ่งระบุสาขาเป้าหมายในการพัฒนาและกระชับความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรวมถึงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล และสุขภาพ และด้านความร่วมมือวิชาการด้านการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมของเป้าหมายด้านการเกษตรของแผนความร่วมมือฯ ซึ่งระบุรวมถึงการส่งเสริมการเยือนเพื่อศึกษาดูงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร

๓. เนื่องจากประเด็นที่กระทรวงพาณิชย์เสนอในขั้นนี้เป็นทำที่สำหรับการประชุม JTC ครั้งที่ ๑ โดยยังไม่มีร่างเอกสารที่จะมีการจัดทำระหว่างสองฝ่ายให้พิจารณา จึงยังไม่มีประเด็นต้องพิจารณาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตสามารถผลักดันให้มีการจัดทำความตกลงกับฝ่ายมองโกเลียได้สำเร็จ รวมถึงความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และการทบทวนอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนฯ ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะต้องส่งให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาประเด็นตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมเอเชียตะวันออก

กองเอเชียตะวันออก ๓

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๐๖ (นายชลกานต์ ๐๙๑ ๐๐๓ ๐๕๑๐)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chonlakarn.t@mfa.go.th